



984 โรบอาน



ดร.วิฑูรย์ ลิ้มโศภิต
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

โรบอานกว่า 984 แห่งเข้าร่วม “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว” ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา

ที่มาของจำนวน 984 โรงงาน ก็คือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 บวกกับพระชนมพรรษา 84 พรรษา จึงเป็นจำนวนตัวเลขมหามงคลที่สมควรใช้เป็นมงคลสำหรับโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศแก่สังคม

โครงการนี้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมานี้เอง ที่สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีผู้ร่วมงานมากกว่า 1,000 คน

กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยเป็นการเจริญเติบโตอย่างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงรุก ด้วยการริเริ่มโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว” (Green Industry) ขึ้นเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ์ที่ดีน่าเชื่อถือและประชาชนไว้วางใจและเกิดการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวของประเทศ (Green GDP) มีมูลค่าสูงขึ้นด้วย

“อุตสาหกรรมสีเขียว” หมายถึง อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

การพัฒนาโรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวจะทำให้โรงงานอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุข เพราะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน สามารถลดข้อร้องเรียนจากการประกอบกิจการโรงงาน ลดความเสี่ยงต่อความรับผิดชอบในอนาคต เกิดการสร้างงานและการจ้างงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น คนงานมีความปลอดภัยและมีความสุขกับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดต้นทุนสร้างโอกาสในการแข่งขันสร้างโอกาสทางการตลาดโดยเน้นประเด็น “สีเขียว” (Green) ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เกิดภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดี

และการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ เป็นต้น การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่ “ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว” จะมีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบด้วยกัน 5 ระดับ

ระดับที่ 1 “ความมุ่งมั่นสีเขียว” (Green Commitment) คือ ความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนการบริหารและปรับปรุงการประกอบกิจการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกันว่าจะทำอะไรบ้างเพื่อเป็นกิจการสีเขียว

ระดับที่ 2 “ปฏิบัติการสีเขียว” (Green Activity) คือ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ในระดับที่ 1

ระดับที่ 3 “ระบบสีเขียว” (Green System) คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลและวุฒิบัตรด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนการได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ISO 14000 เป็นต้น

ระดับที่ 4 “วัฒนธรรมสีเขียว” (Green Culture) คือ การที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของกระบวนการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ระดับที่ 5 “เครือข่ายสีเขียว” (Green Network) คือ การแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

โดยที่กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายที่จะผลักดันและชักจูงให้โรงงานสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุข จึงต้องการให้ทุกโรงงานทั่วประเทศเข้าร่วม “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว” โดยตั้งเป้าหมายว่าภายใน 5 ปี ร้อยละ 50 ของโรงงานทั่วประเทศจะเข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อประเทศไทยจะได้ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของอาเซียน

นี่คือความมุ่งมั่นของกระทรวงอุตสาหกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ “กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง” **ครับผม!** 